

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

Căn cứ Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 80/TTr-SKHCN ngày 27/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

Su

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

Xác định những nội dung, nhiệm vụ chính, lộ trình thời gian và biện pháp thực hiện để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức**

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế trí thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

- Đề cao trách nhiệm nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có nhiều trí thức, tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy năng lực, sự cống hiến tâm huyết của đội ngũ trí thức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận, phát triển đảng viên là trí thức.

2. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài

- Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ trí thức trong các

cơ quan, đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên của tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút, đãi ngộ nhân tài, tập trung vào các nhà khoa học giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu; các chuyên gia đầu ngành có uy tín, có thành tựu công hiến.

3. Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức

- Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Khắc phục cơ bản các hạn chế, bất cập trong quản lý khoa học, công nghệ; cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

- Rà soát, đánh giá và hoàn thiện các chính sách của tỉnh có liên quan đến xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, bảo đảm khả thi, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

4. Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

- Đầu tư, nâng cao tiềm lực các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; tăng cường xã hội hóa phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ.

- Tập trung thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn... phù hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành phát huy hiệu quả các hội nghị khoa học quốc tế, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, kết nối với các chuyên gia khoa học có uy tín trên thế giới trong chuyên gia, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đầu tư bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối việc xây dựng và triển khai chính sách, quy hoạch, dự án quan trọng của tỉnh.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhất là trong thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, là cầu nối giữa đảng, chính quyền đối với đội ngũ trí thức.

(Danh mục các nhiệm vụ kèm theo ở phần phụ lục)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ

trì các nhiệm vụ, đề án, chủ động triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các địa phương tham mưu, đề xuất, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh đến Sở Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.



PHỤ LỤC

Danh mục, nhiệm vụ, đề án thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

S TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức			
01	Tuyên truyền Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên
02	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.	Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định	Các sở, ban, ngành, địa phương	Hàng năm

S TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
03	Quản triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết tới cán bộ, công chức, viên chức.	Các sở, ban, ngành, địa phương	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên
04	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.	Các sở, ban, ngành, địa phương	Các sở, ban, ngành, địa phương	Quý IV/2024
II	Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài			
01	Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ nhân lực quản lý giáo dục từ cấp tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các địa phương	Hàng năm
02	Xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ công chức, viên chức gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.	Các sở, ban, ngành, địa phương	Các sở, ban, ngành, địa phương	Hàng năm
III	Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức			
01	Rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các chính sách, quy chế, quy định đã ban hành đối với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh	Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên
02	Rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi (nếu cần thiết) Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ban, ngành, địa phương	Năm 2024 - 2025

S TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
	lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh.			
03	Tham gia, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bầu cử, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ trí thức.	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên
04	Triển khai thực hiện công tác cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức theo ngành/lĩnh vực theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương.	Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Du lịch; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở/ngành có liên quan	Các sở, ban, ngành, địa phương	Khi các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện
05	Rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả các chính sách, các hoạt động tổ chức tôn vinh đối với đội ngũ trí thức của tỉnh.	Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan,	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên
IV	Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế			
01	Tham mưu, bố trí kinh phí phù hợp với nhu cầu phát triển KH&CN cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Các	Các sở, ban, ngành, địa	Hàng năm

S TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
	tạo, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh.	địa phương	phương	
02	Tăng cường thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn... phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý KKT tỉnh	Các sở, ban, ngành, địa phương	Hàng năm
03	Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo.	Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở, ban, ngành, địa phương	Hàng năm
04	Hỗ trợ, kết nối cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh tập trung vào thực hiện các vấn đề khoa học nhằm huy động và kết nối nguồn lực các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong nước và thế giới về hỗ trợ cho tỉnh.	Sở Khoa học và Công nghệ	Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành	Hàng năm
V	Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh			
01	Vận động, tập hợp đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	Các sở, ban, ngành, địa phương	Thường xuyên
02	Xây dựng đề án củng cố, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, chính sách phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	Các sở, ban, ngành, địa phương	Năm 2026

